



ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๒๕๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๘๐๖ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒  
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓๑๔๓ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓๔๕๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๔๖๔๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างป้ายสัญลักษณ์การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซนต์ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแห่ง นำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติใช้เป็นมาตรฐาน ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมูลนิธิเมาไม่ขับได้ประชุมกำหนดมาตรการส่งเสริม การสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมูลนิธิเมาไม่ขับ รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรในประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤตที่น่าห่วงใยอย่างยิ่ง ปัจจัยสำคัญเกิดจาก พฤติกรรมของคนเมาแล้วขับและการขับซึ่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์แล้วไม่สวมหมวกนิรภัย จากการสำรวจ พบว่าปัจจุบันมีอัตราการสวมหมวกนิรภัยในกลุ่มเด็กและเยาวชนเพียงร้อยละ ๗ ขณะที่กลุ่มผู้ใหญ่อัตรา การสวมหมวกนิรภัยอยู่ที่ร้อยละ ๔๓ ส่งผลให้มีเด็กไทยอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ ๑๔ ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ บนถนนจากการขับซึ่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ สูงถึง ๑๗,๖๓๔ ราย หรือเฉลี่ยปีละ ๓,๕๒๖ ราย เพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันกำหนดมาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแห่งถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) ทำกิจกรรมรณรงค์ และฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในการใช้รถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ใช้รถจักรยานยนต์รับ - ส่ง เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ความตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน และเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ป้องกันการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการใช้รถจักรยานยนต์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวม

/หมวกนิรภัย...

หมวกนิรภัยและกำหนดมาตรการให้ผู้ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง โดยอาจบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน จิตอาสา และอาสาสมัคร หรือประสานความร่วมมือหรือขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในลักษณะทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

๒. กำหนดพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อทำความเข้าใจและขอความร่วมมือให้พ่อแม่ ผู้ปกครองที่มารับ-ส่งเด็กปฐมวัยด้วยรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกคน โดยอาจทำเป็นบันทึกข้อตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นข้อผูกพันที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง และให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำประกาศกำหนดให้บริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% พร้อมทั้งทำป้ายประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ติดไว้ด้านหน้าประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือที่เห็นเด่นชัด และให้มีมาตรการบังคับใช้อย่างจริงจัง และหากมีการฝ่าฝืนอาจกำหนด มาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความเหมาะสม

๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางถนน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการตาม “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ” ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย และ “มาตรฐานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน” เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเป็นผู้มีวินัยจราจร การใช้รถจักรยานยนต์เด็กทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) โดยได้กำหนดเกณฑ์การประเมินในข้อ ๑๕๙ การส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑ - ๓ ต่อ ๔๐๔

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑ - ๓ ต่อ ๔๑๕